



ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
“ไม่รับ - ไม่ให้”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองทุนประกันวินาศภัย เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ประเภทกองทุนที่เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ กองทุนประกันวินาศภัย มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป กองทุนประกันวินาศภัย จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย มีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และมีธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างหนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานกองทุนประกันวินาศภัย จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) “ไม่รับ - ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัยทุกคน งดรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือสิ่งของทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย ทั้งก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ จากประชาชนผู้มาติดต่อ ภาคเอกชน และจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงงดให้ของขวัญของกำนัล สินน้ำใจหรือสิ่งของทุกชนิด แก่บุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

๒. ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัยทุกคน ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๓. ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัยทุกคน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายดังกล่าว

๔. การแสดงความยินดี หรือการแสดงความปรารถนาดีในโอกาสต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้ใช้ บัตรอวยพร หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

๕. ในกรณีที่จำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญ ของกำนังและประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชนะพล มหาวงษ์)

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย